
Sþ. 47. Fyrirspurnir. [43. mál]
I. Til forsætisráðherra varðandi húsnæðismál Alþingis.

Frá Þórarni Þórarinssyni.

Hvenær má vænta álits forseta þingsins, sem þeim var samkvæmt ályktun 
Alþingis 28. marz 1961, falið að gera í samvinnu við fulltrúa frá þingflokkunum 
um framtíðarhúsnæði Alþingis?

II. Til menntamálaráðherra um umferðarkennslu.

Frá Jóni Skaftasyni.

a. Hvernig hefur verið framkvæmt ákvæði 83. gr. umferðalaga nr. 26 frá 2. 
maí 1958, um kennslu í umferðarmálum í barna- og unglingaskólum landsins?

b. Hversu miklu fé hefur verið varið úr ríkissjóði til þessarar fræðslu, frá því 
að lögin tóku gildi?



III. Til póst- og símamálaráðherra um sjálfvirkan síma i Hafnahreppi i Gull- 
bringusýslu.

Frá Jóni Skaftasyni.

Hvenær verður innansveitarsiminn í Hafnahreppi tengdur sjálfvirka síma- 
kerfinu á Suðurnesjum?

IV. Til samgöngumálaráðherra um Keflavíkurveg og Vesturlandsveg.

Frá Jóni Skaftasyni.

a. Hvenær er áætlað, að lokið verði að steypa Keflavikurveginn nýja?
b. Hefur verið ákveðið um varanlega gatnagerð á Vesturlandsvegi lit frá 

Reykjavík, og sé svo, hvenær hefjast þá framkvæmdir?


